

My favorite

โอบอุ้ม จุตระกูล

คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง พุดจาจาตลกขบขันไปตรงมา คือบุคลิกอันเด่นชัดของ "โอบอุ้ม จุตระกูล" หรือ "มีนี่ ซี" Managing Director แห่ง Quintessentially Lifestyle, Thailand ธุรกิจด้านการบริการเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ระดับไฮเอนด์คลาสที่เปิดตัวในเมืองไทยมากกว่า 10 ปี มีเครือข่ายขยายอยู่ตามประเทศต่างๆ ถึง 67 สาขาทั่วโลก และสำนักงานใหญ่ที่ประเทศอังกฤษ เปิดมากกว่า 16 ปี



เรื่อง • ศุภชัย เรืองสุพรรณ ภาพ • สานิต ชีวเขต



งานเขียนสร้างชื่อ

หนังสือ 100 Great Thai Dishes ฉบับนี้ มีสองเวอร์ชันคืออังกฤษ และอเมริกา-แคนาดา บางเมนูก็มีลายเซ็นกำกับอยู่ที่ชื่อซิกเนเจอร์อาหารไทยที่เราคุ้นเคยกัน เช่น เอม ส่วน Healthy Dairy Free เป็นเล่มที่คุ้นเคย Allergy ซึ่งเป็นออริจินอลอังกฤษ บางอันให้ทำเรื่องอาหารแบบไม่ใช้นม บางเมนูก็เข้ากับหรือบดเพื่อหลีกเลี่ยงนมสลับ นั่นคือการฝึกเขียนและสร้างสรรค์อาหารให้อยู่ในธีมที่ปรับเข้ากันได้กับตัวมันเอง

“เรา เลิฟสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้เป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการบริการของร้านอาหารระดับมิชลิน สตาร์ ของโรงแรมที่ฟัก รวมถึงประสบการณ์ต่างๆ ในแบบ ‘experience you can not buy’ หากถามว่าเราขายอะไร ตอบได้เลยว่า Time และ Community ที่มีคุณค่าและหายากที่สุด” เธอกล่าวด้วยความสุจริตใจที่ทำให้ฟัง

นอกจากงานนี้แล้วอีกด้านชีวิตของโอบอุ้ม คือเธอผู้มีความรักและโปรดปรานในการทำอาหารเป็นที่สุด แอมประสบการณ์ด้านนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดา ครั้งหนึ่งเธอเคยลุยธุรกิจร้านอาหารไทยต่อจากคุณแม่ที่กรุงลอนดอน เปิดให้บริการจำนวนทั้งหมด 5 ร้าน ได้แก่ ‘ร้านกุหลาบ’ (จำนวน 3 สาขา) ร้านโฮมเชนของลอบบาสเซอร์ และเทศี ไทยคาเฟ่ และด้วยฝีมือทั้งด้านการบริหารจัดการครัวแม่ครัวทำอาหารที่สร้างสรรคได้อย่างมีเอกลักษณ์ จึงทำให้เธอเป็นที่รู้จักไปทั่วในเมืองผู้ดีตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่เปิดกิจการ กลายเป็นโบนิททางสร้างชื่อให้จีนเป็นเชฟไทยที่ได้รับโอกาสดีตีมากมาย อาทิเช่น ได้รับเลือกจากสถานทูตไทยประจำสหราชอาณาจักรให้เป็นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้กับประเทศแถบซีกโลกตะวันตก โดยนำความโดดเด่นของอาหารไทยมาเป็นสื่อกลาง หรือแม้แต่ต้นตอพบทางที่เป็นที่ชื่นชมรับรายการ ‘Essential Thai Ingredients’ แอมแพรวทาง ‘Sky’ ช่องเคเบิลยอดนิยมของอังกฤษ ได้ลามไปถึงได้รับเชิญจากสำนักพิมพ์ Octopus Publishing Group เขียนหนังสือ 100 Great Thai Dishes และสำนักพิมพ์ Kyle Cathie Publishing Company เขียนหนังสือ Healthy Dairy-Free Eating ซึ่งทั้งหมดถูกตีพิมพ์และมิวางจำหน่ายไปทั่วโลกทีเดียว



**"ความฝันถ้าไม่ตื่นมากำ บันก็จะมิแค่ความฝัน
จะนั้นเราจะทำได้คือต้องตื่นปั๊บแล้วทำเลย"**

ปัจจุบันแม้ร้านอาหารที่อังกฤษทั้งหมดจะขายกิจกรรมไปแล้ว เพราะเธอกลับมาทำน้กและใช้ชีวิตที่เมืองไทย แต่ทุกวันนี้เธอก็ยังไม่ละทิ้งความรักที่มี โดยเปิดร้านอาหารเพื่อสุขภาพเล็กๆ ชื่อ Munchies ให้บริการอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 33/1

เราคิดว่าการทำงาน ไม่ต่างอะไรจากการทำงานในทุกวันนี้เลย แต่มันยังสอนให้เรารู้จักการบริหารจัดการที่ดี ผิดกันนิดจาใครจะโยนผิดลงกระเพาะไปหมดเลยทีเดียว หรือใส่ผิดโคก่อน-หลัง ทำได้ทั้งนั้น แต่มันต้องผ่านกระบวนการความคิดที่ดี โยนพร้อมกันหมดคุณต้องคิดก่อนทำ ถ้าใส่อันไหนก่อนหลังคุณต้องคิดไปทำไป ลำดับวิธีให้เป็น และมันก็จะสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานของเราได้ในปัจจุบันเช่นกัน"

และสิ่งหนึ่งที่ฝังอยู่ในความทรงจำของเธอที่เราสัมผัสได้เมื่อจบบทสนทนา ก็คือ การมีทัศนคติที่ดี ไม่ว่าจะลูกค้า คู่ค้า หรือแม้แต่ลูกน้องทุกคน เธอส่วนให้ความสำคัญและความจริงจัง ทำให้เธอทำงานในปัจจุบันควบคู่กับการสร้างสรรค์อาหารไปพร้อมๆ กันได้แบบไม่มีจุดสิ่งของใน My favorite ครั้งนี้จึงเป็นของที่กั้นกรงมาจากจิตวิญญาณ ซึ่งเธอบอกเราว่า มันไม่เหมือนใคร"



จริงๆ แต่พอใช้งานเราก็คุ้มมากแทบตาย (ฮ่าๆ) เดิมจากที่ปกติมีลูกค้าที่โรงแรมอยู่สักประมาณ 40 คน วันนั้นไปร่วม 120 คน รู้สึกปลื้มใจมาก

3 บ้านหลังที่สอง

เราชอบประเทศอังกฤษมาก เพราะเรียนและทำงานอยู่ที่นั่นมากกว่า 30 ปี เปรียบเสมือนบ้านเราเลย ถ้ากลับไปที่ไหนก็จะชอบไปเดิน Fortnum & Mason เป็นสถานที่ที่ดื่มมาก เพราะมีของที่คัดสรรมาจากทั่วโลกเต็มไปหมด เราสามารถนำมาใช้กับงานได้ อาจสั่งให้ลูกค้าไว้เป็นของขวัญ บอกตรงๆ เป็นคนขอลดเลยไม่เป็น จะไปไหนต้องมีเครื่องปรุงจอบุในหัวด้วยทุกครั้ง

4 สะท้อนเรื่องราวที่ดีในชีวิต

กล้อง Sony ตัวนี้ คือกล้องที่เรารักมากและไม่คิดขาย เพราะเมื่อก่อนเราใช้มันผลิตรายการเกี่ยวกับสังคมไทย ออกอากาศทางช่อง TGN (Thai Global Network) ช่อง 5 ซึ่งมีผู้ชมกว่า 170 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเราหาสปอนเซอร์เองจนได้เงินเยอะแยะมาทำรายการ จำไม่ได้ว่ารุ่นอะไรเพราะนานมาก

5 เครื่องเตือนใจ

ครั้งหนึ่งในชีวิตเคยสูบบุหรี่ จึงเก็บไฟแช็คไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจตัวเอง มันเป็นสิ่งที่คุณซ้างจะบ่นทอนชีวิต ไม่ใช่แค่ร่างกายหรือสุขภาพเท่านั้น แต่มันยังบ่นทอนกระเป๋าเงินเราด้วย คือมันราคาหลายแสนมากนะ ดูแล้วทำให้คิดว่าเราไม่ควรเสียเงินไปกับสิ่งพวกนี้เลย

1 อวรุศุ่กาย

จุดคิดนี้ถือว่าเป็นสิ่งของที่รักมาก ได้มาประมาณ 10 กว่าปีแล้ว ตั้งแต่เราอยู่อังกฤษ เก็บรักษาเป็นอย่างดี และบางครั้งต้องไปไหนไกลๆ รู้ว่าจะต้องทำอาหารก็จะนำติดตัวไปด้วย บางเล่มทำไม่ได้สารพัด ชื่อ Global เนี่ยคุณภาพดีและคมมาก ส่วนชื่อ Samurai ขอบตรงดีไซน์มันดีก็เลยซื้อมา ทุกครั้งเมื่อซื้อสินค้าใหม่ เรายังมักจะนำกระดาษโยนขึ้นไปในอากาศ และก็พัน ซิป... ซิป... พันที พอลูกเราเห็นก็กลัวมาก (ฮ่าๆ) ส่วนใหญ่จะยึดเก็บใส่กระเป๋ากับพวกตะเข็บ กระโกร และอื่นๆ เพื่อสามารถถือไปไหนมาไหนได้สะดวกสบาย

2 ชุดประกาศิตถา

เสื้อเชฟตัวนี้ได้มาตอนที่ได้เป็น 1 ใน 8 เชฟรับเชิญโรงแรม Inter Continental ที่ Gauteng เมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ ประสบการณ์ครั้งนั้นประทับใจมาก เราดูและเราดีมากแบบทุกอย่างเพิ่รศลาส